

ข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ "เพื่อสังคม วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว" :: ข่าวกาฬสินธุ์ นำทีมเกษตรกรขายปลาสดคึกคัก ปลา 1 ตัน ขายหมดภายในเวลา 30 นาที

จากกรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ กว่า 500 ราย จำนวนกว่า 14,000 กระชัง กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังพ่อค้าคนกลางรับซื้อปลาจำนวนจำกัด ทำให้เกษตรกรต้องใช้เวลานานกว่าเดิม ประกอบกับน้ำมีสารเคมี ส่งผลให้ประสบปัญหาปลาเน่าตายเฉลี่ยรายละ 5-10 ตัน และยังคงทยอยตายทุกวัน ต้องนำไปฝังดินเป็นปุ๋ยต้นไม้ เบื้องต้นสูงกว่า 20 ล้าน วอนส่วนราชการช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์ นายอำพล จินดาวงศ์ ประมง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังเขื่อนลำปาว และพนักงานห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันตั้งเตนท์ขายปลานิลและปลาหับทิมช่วยเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในเขื่อนลำปาว หลังกำลังประสบปัญหาปลาล้นตลาด เนื่องพ่อค้าคนกลางรับซื้อปลาจำนวนจำกัด ทำให้เกษตรกรต้องใช้เวลานานกว่าเดิม ทำให้ปลาเกิดเน่าตาย โดยปลาที่นำมาขายนั้นเป็นปลาสตน้ำหนักตัวละประมาณ 1.00 -1.50 กิโลกรัม โดยจัดเป็นโปรโมชันพิเศษ ขายเป็นตัวโดยไม่ต้องชั่งน้ำหนัก ปลานิลตัวละ 50 บาท จากปกติโลกรั้มละ 60 บาท และปลาหับทิมตัวละ 70 บาท จากปกติโลกรั้มละ 75 บาท

ซึ่งการขายครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือโอกาสเชิญชวนให้ประชาชนให้มาเลือกซื้อปลาอยู่ตลอดเวลา และได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาซื้อกันอย่างคึกคัก ทำให้ปลาที่นำมาขายจำนวน 1 ตัน ขายหมดใช้เวลาเพียง 30 นาที

นายสุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า

จากกรณีปลานิลที่เลี้ยงในกระชังบริเวณเขื่อนลำปาวล้นตลาด และมีบางส่วนเน่าตาย

เกิดความเสียหายและสร้างภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังหลายราย จึงได้มอบหมายให้นายอำพล จินดาวงศ์ ประมง จ.กาฬสินธุ์

ประสานห้างสรรพสินค้าในจังหวัด เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังได้นำปลาจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

ให้มีกระแสขายปลาสดจากกระชังสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากาฬสินธุ์

เปิดพื้นที่บริเวณหน้าห้างฯ ให้วางจำหน่ายปลานิลสด และนอกจากนี้ยังมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลาหับทิมมาร่วมจำหน่ายด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาปลากระชังล้นตลาด

ไ ในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาว

หากการเปิดตลาดขายปลากระชังสดได้รับความนิยม และเป็นหนทางช่วยให้เกษตรกรผ่านพ้นวิกฤติได้

ก็จะดำเนินการจัดให้ต่อเนื่องหรือตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้

มีกำหนดที่จะจัดเทศกาลกินกุ้งปลากาฬสินธุ์ที่บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคปลาและกุ้งก้ามกราม

ที่ผลิตในพื้นที่กาฬสินธุ์ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบถึงแหล่งผลิตปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามแห่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน โดย 2

เดือนก่อนมีปลากระชังค้ำรอจำหน่ายประมาณ 200 ตัน ปัจจุบันเหลือปลาในกระชังรอจำหน่ายประมาณ 100 ตัน

การจัดตลาดขายปลากระชังสดดังกล่าว จึงเป็นช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายและสะดวกที่สุด โดยจำหน่ายราคาถูกลง ผลตอบรับดี

จากที่นำมาทดลองจำหน่าย 1 ตัน เพียง 30 นาทีขายหมดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าว

ด้านนายคารม อัมจำรอง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังกล่าวว่า

การเลี้ยงปลากระชังจำหน่าย ถึงแม้บริษัทรับส่งปลา จะมีตลาดรองรับชัดเจน แต่จะคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

จึงกำหนดช่วงเวลาในการเลี้ยงให้สอดคล้องกับความต้องการและภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว โดยในช่วงฤดูฝนปริมาณจำหน่ายปลากระชังจะต่ำกว่าหน้าแล้ง

เนื่องจากจะมีปลาและอาหารตามฤดูกาลให้ประชาชนบริโภคจำนวนมาก จึงลดการซื้อปลากระชังไปราว 20% ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการเลี้ยงปลากระชังในฤดูฝน

จึงต้องลดจำนวนเลี้ยงลงให้เหมาะสมกับสภาพ เพื่อที่จะไม่เกิดภาวะปลาล้นตลาด เสี่ยงกับการเน่าตายและขาดทุน